

BÁO CÁO

Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Quyết định 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Ban hành hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “Tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh.

Căn cứ vào báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảng tổng hợp điểm số các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm của UBND các xã, phường.

Căn cứ kết quả họp hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã Kim Bảng báo cáo kết quả như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

Ủy ban nhân dân thị xã Kim Bảng đã ban hành kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thị xã về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn thị xã Kim Bảng; Công văn số 2316/UBND-TP ngày 19/11/2024 về việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp; Công văn số 03/HĐPHPBGDPL-TP của Hội đồng phối hợp PBGDPL về hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 để chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện nghiêm có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

2. Triển khai thông tin, truyền thông, tập huấn

UBND thị xã đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về chuẩn tiếp cận pháp luật và các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới cho các đại biểu là lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức tham mưu nhiệm vụ cung cấp thông tin và một số tuyên truyền viên pháp luật của các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Hoạt động truyền thông về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm, chú trọng. UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cung cấp tài liệu để đăng tải các thông tin về pháp luật trên cổng thông tin điện tử thị xã; phát tin bài trên hệ thống truyền thanh thị xã, xã, phường nhằm phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin, tìm hiểu pháp luật, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã, phường đạt chuẩn

tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới; phổ biến, truyền thông các chủ trương, chính sách mới, các vấn đề thực tiễn thực thi pháp luật, nêu gương người tốt trong chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ và nhân dân.

3. Bố trí nguồn lực thực hiện

Nguồn lực dành cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn còn hạn chế, nhất là kinh phí. Nhiều địa phương chưa được bố trí kinh phí riêng mà chủ yếu sử dụng kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật để thực hiện nhiệm vụ này. Trình độ, năng lực của cán bộ, công chức phụ trách công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số địa phương chưa đồng đều và chưa đáp ứng được yêu cầu.

4. Kết quả tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Việc triển khai đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được UBND thị xã, các xã, phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP; việc đánh giá năm 2024 thực hiện đúng thời gian quy định, thẩm định kỹ và đúng yêu cầu. Bên cạnh đó, vẫn còn có xã việc triển khai thực hiện công tác này còn bị động, nhất là tổng hợp hồ sơ, văn bản kiểm chứng để đánh giá việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu. tỷ lệ cấp xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 đạt 93,7%.

Từ ngày 01/01/2025 trên địa bàn thị xã có 17 xã, phường (gồm 12 phường và 05 xã) sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1288/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 – 2025. Vì vậy Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tiến hành họp đánh giá **cho 16 xã, phường** theo quy định; **01 đơn vị** không thực hiện việc đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã (xã Nhật Tân, Nhật Tựu) để thành lập 01 đơn vị hành chính cấp xã mới là phường Tân Tựu từ ngày 01/01/2025. Kết quả đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn thị xã như sau:

- Số xã, phường đã được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật : 15/16 (đạt tỷ lệ 93,7%), trong đó:

+ Có 15/15 xã, phường đạt 5/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa.

+ Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí từng xã, phường đều đạt từ 80 điểm trở lên (có bản tổng hợp kèm theo)

+ Không có cán bộ công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

- Số xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 01/16 (chiếm tỷ lệ 6.3%) là xã Tân Sơn (nay là phường Tân Sơn) do có cán bộ công chức (đồng chí Chủ tịch UBND xã) là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật của các xã, phường có 15/16 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (có danh sách kèm theo).

II. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Từ thực tiễn đánh giá, công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian qua cho thấy đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật của UBND các xã, phường.

Qua việc tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã nắm bắt được thực trạng công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của các tiêu chí, các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, tìm ra các giải pháp duy trì khắc phục những hạn chế, tồn tại. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Cải thiện các điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, PBGD pháp luật, hòa giải cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở.

2. Khó khăn, hạn chế

Việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL đã được UBND cấp xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ở 1 số UBND cấp xã việc chỉ đạo thực hiện công tác này chưa kịp thời; công tác chấm điểm, đánh giá tiếp cận pháp luật ở 1 số xã đánh giá còn chưa thực sự phản ánh đúng với tình hình thực tiễn của địa phương.

III. Kiến nghị, đề xuất: Không

Nơi nhận: *như*

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam (để b/c);
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Lưu: VT, TP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hoàng Tùng